



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมู่ ๑๐ ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๑๕๕๗

เว็บไซต์ <http://www.naleng.go.th/> email: naleng๑๐๑@hotmail.com

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ : วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยปลูกพันธุ์ไม้ ต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ ตกแต่งสวนหย่อมและบริเวณแปลงผักสวนครัว ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณภายใน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง



โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน : วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เข้าร่วมโครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งมอบขยะอันตรายที่ได้จากการรวบรวม ในการจัดซื้อขยะรายเดือนของกองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจตำบลนาเลิง เช่น ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ จำนวน ๑๔๐ กิโลกรัม , หลอดไฟ จำนวน ๗๕ กิโลกรัม , กระจกและขวดบรรจุสารเคมี ๑๓ กิโลกรัม โดยส่งมอบ ณ จุดรวบรวมขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด



การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง : วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ และการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้กลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๒๐๑๙ ต้องกักตนเองอยู่ที่บ้านพัก โดยพิจารณารายชื่อทั้งหมด จำนวน ๓๖ ครอบครัว ซึ่งจะได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยในการดำรงชีพในระยะเวลาที่กักตนเองต่อไป



มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙: วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ได้มอบหมายให้ คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล นำถุงยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยอาศัยรายชื่อผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา ระหว่างวันที่ ๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมจำนวน ๓๖ ครอบครัว



การรับซื้อขยะ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ : วันที่ ๒๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง ดำเนินรับซื้อขยะ เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนขยะเพื่อฌาปนกิจสงเคราะห์ตำบลนาเลิง โดยออกรับซื้อขยะจากประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน จำนวนสมาชิก ๓๔๐ครัวเรือน และสมาชิกสมทบ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง โดยในเดือนมกราคมนี้ มีสมาชิกนำขยะมาขายครบ ๖ ครั้ง และ ๙ ครั้ง จึงคืนเงินส่วนที่เกินจาก วงเงิน ๓๐๐ บาท



บรรณาธิการ จำเอกสมเกียรติ กำหอม ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง นายจักรภณธ์ พันธุ์ชัย ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด และนางสาวนิตินันต์ กลางบุรัมย์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จัดทำโดย งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง